

รายชื่อผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12
(e-Government Executive Program: e-GEP#12)
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดีจีเอ)
ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ฝึกอบรมระหว่างวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นาย	คณพศ	หงสาวรวงกูร	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2	พ.อ.	จิระวุฒิ	ตันซัซวาล	รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ. กรมกำลังพลทหารบก
3	นางสาว	จีระภา	บุญรัตน์	รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม
4	นาย	ชาติชาย	สุทธาเวช	รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
5	ร้อยโท	ธนกฤษฎ์	เอกโยคยะ	รองผู้จัดการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6	นาย	ธีรวัฒน์	บุญสม	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
7	นาย	ธีระเดช	ฉัตรกุล ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและบัญชี สำนักงานประกันสังคม
8	นางสาว	ปริญานุช	ทิพยะวัฒน์	รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
9	นาย	ปิยะศิริ	วัฒนวรางกูร	รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
10	นาง	เพ็ญรวี	มาแสง	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมบังคับคดี
11	นาย	ภัทรวินท์	อัครสาระ	ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์
12	นาย	รพีทัศน์	อุ้นจิตตพันธ์	รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร
13	นาง	รพีพรรณ	โพธิ์ทอง	อำนวยการสูง เฉพาะด้าน (แพทย์) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค

ที่	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
14	นางสาว	รัชมาลย์	สุจิตจร	ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
15	นางสาว	รุจิรา	ธรรมชาติ	รักษาการผู้อำนวยการสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม (กสทช.)
16	นางสาว	ลัดดา	ยาวิรัชน์	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
17	นาย	วิโรจน์	บัวคลี	ผู้ช่วยผู้ว่าการดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
18	นาย	ศรัทธา	อินทรพรหม	ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
19	นางสาว	สถาพร	บุญประเสริฐ	รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
20	นาย	สมเกียรติ	อัครโรจน์พงษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กทม.
21	นาย	สมพงษ์	นาคชื่อตรง	ผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
22	นาย	สมศักดิ์	กล้ากลาย	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
23	นาย	สุจินดา	สุขุม	ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
24	นางสาว	อรนุช	ศรีนนท์	รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
25	นางสาว	อารียา	ไกรทอง	ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี